
  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเปด็ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ 

วันศุกร์ที่  ๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 
 

ผู้มาประชุม 
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
๒.  นายชัยรัตน์  มัสม ี   รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด   
๓.  นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  
๔.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๑ 
๕.  นายธนดล  ประเสริฐทรง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๑ 

 ๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๑  
๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๒ 
๘.  นายประทีป  เสาผล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ์  พรหมแสง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๒  
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๒ 

ผู้ไม่มาประชุม 
- นายสุพล  โต๊ะปั้ง        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๑ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นายชัชวาล  ธีรภานุ   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 
 ๒.  นายวิสุทธิ ์ เจริญศรี   รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 
 ๓.  นายจตุพล  สิทธ ิ   รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 
 ๔.  นายเอกรัฐ  ชุมแวงวาปี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 

๕.  นายปรีดา  นิลสาค ู   ปลัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  
๖.  ส.ต.อ.คมสินธุ์  ประสมพืช  รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
๗.  นายธวชัชัย  พลเสนา   รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
๘.  นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙.  นายจักริน  อรรคเศรษฐัง  ผู้อ านวยการกองช่าง 

 ๑๐. นายมนตรี  สุพรหมอินทร์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๒ 

 

 ๑๑. นางอรัญญา  ป้องสิงห์  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 ๑๒. นางรักเล่  ปาละสานต์  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 ๑๓. นางฐิติรัตน์  ประเสริฐศรี  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 ๑๔. นางสาวประพัตตรี  รถหามแห ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

๑๕. จ่าเอกอภิชาติ  พ่วงฉ่ า  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๑๖. นางนาฏญา  วงศ์สุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
๑๗. นายจเร  ขุมดินพิทักษ์  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
๑๘. นายสันติ  ศรีจันทร ์   วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 
๑๙. นายศรายุทธ  ศรีจันทร์บุญ  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
๒๐. นายสัญญา  เศษฐี   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
๒๑. นางสาวธิดารัตน์  นาคะเจริญ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๒๒. นางสาวณัฏฐา  ออประเสริฐ  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

 ๒๓. นางสาวกรรณิการ์  แพงงา  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๒๔. นายพีรพัฒน์  สีชาเหง้า  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

 ๒๕. นางสาวปัทมา  ประเสริฐสุข  นักจัดการงานทั่วไป 
๒๖. นายธีระพัฒน์  มาศยคง  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 

 ๒๗. นางพรสุดา  วิชาธรรม  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๘. นายส่งศักดิ์  จันทร์สุวงศ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๙. นางสาวอัจฉราภา  วงศ์ศรีพิสันต์ พนักงานจ้างทั่วไป 

๓๐. นายสุวรรณ  โพคา   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 ๓๑. นางชนิสรา  วงษ์ศิริ   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี 
 ๓๒. นายสุทธิศักดิ์  สัสดีไกรสร  ก านันต าบลบ้านเป็ด 
 ๓๓. นายนันทสาร  จอนเกาะ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ 
 ๓๔. พ.ต.อ.บัญชร  มาลีศรี  ประชาชนหมู่ที่ ๑๑ 
 ๓๕. นายอนุชา  ค ากุ้ม   นักศึกษาฝึกงาน 
 ๓๖. นางสาวรุ้งราวรรณ์  จันเผิบ  นักศึกษาฝึกงาน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น. 

นายเจษฎา  ชัยมงคล   ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้มาครบองค์ประชุมแล้ว 
เลขานุการสภาเทศบาล การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ 

ครั้งที่ ๑ จากนั้นได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดขึ้นจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
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นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ได้กล่าวสวัสดีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รอง 
ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมสภาทุกท่านที่เข้า

ร่วมการประชุมในครั้งนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด สมัย
สามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที ่๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ ส านักงานเทศบาลต าบล
บ้านเป็ด จากนั้นได้น าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ทราบ ๑.๑ แนะน า 
ประธานสภาเทศบาล ข้าราชการย้ายเข้ามาใหม่คือ นายศรายุทธ  ศรีจันทร์บุญ ต าแหน่ง นักวิชาการ

สุขาภิบาลปฏิบัติการ ตนขออนุญาตให้ท่านได้แนะน าตัวเพ่ือให้ทุกคนได้รู้จัก 

นายศรายุทธ  ศรีจันทร์บุญ  กล่าวสวัสดีและแนะน าตัวต่อที่ประชุม ตนนายศรายุทธ ศรีจันทร์บุญ 
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ต าแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ โอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองบางบัว

ทอง จังหวัดนนทบุรี มารับต าแหน่งนักวิขาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ งาน
รักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตนเองเป็นคนขอนแก่น
ภูมิล าเนาอยู่อ าเภอหนองสองห้อง ตนมีหน้าที่ความรับผิดชอบงานเรื่องขยะ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ต้องกล่าวค าว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ซึ่งท่านน่า 
ประธานสภาเทศบาล จะได้รับหน้าที่ที่ส าคัญเลย ย้อนไปถึงการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้วเราก็ได้มี

การอภิปรายในเรื่องของขยะของเทศบาลซึ่งท่านก็เข้ามารับต าแหน่งในหน้าที่
นี้ตรงกับภาระงานที่จะต้องปฏิบัติต่อไปก็ฝากภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงนี้
ให้กับท่านด้วย จากนั้นได้น าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่ผ่านมา 
   - รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ 

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้ง 
ประธานสภาเทศบาล ที่ผ่านมา รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในรายงานการประชุมนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่
มี จึงขอมติในที่ประชุม รับรอง ๑๐ เสียง ไม่รับรอง ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ 
เสียง 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๔ 

 

รับรอง ๑๐ เสียง คือ 
๑.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล  
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่รับรอง ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 
     ๓.๑  การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด (กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลบ้านเป็ดของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหาร

อธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี  ต าบลบ้านเป็ด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ ข้อ ๘ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖ ตามที่สภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้มี
มติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ 
สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้มีค าสั่งแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด จ านวน ๓ คน ตามค าสั่ง



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๕ 

 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ที่ ๓๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ นั้น   

คณะกรรมการดังกล่าวจะสิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติงาน
ที่ต่อเนื่องหลังจากครบวาระการด ารงต าแหน่ง จึงขอเสนอญัตติการคัดเลือก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ตามระเบียบกระทรวง
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ ข้อ ๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบ้านเป็ด จ านวน ๓ คนต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ตนขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะสิ้นสุด 
ประธานสภาเทศบาล วาระในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิมประกอบด้วย 

๑. นายชัยรัตน์  มัสมี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๒. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๓. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ซึ่งในระเบียบวาระนี้ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอสมาชิกสภา จ านวน ๓
ท่านเพ่ือที่จะเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดชุดต่อไป 
จากนั้นได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่เห็นควรเป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  

นายบัวฮอง  บุญจวง  ตนขอเสนอคณะกรรมการชุดเดิมเพราะว่าสมาชิกสภาฯ แต่ละท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ก็มีหน้าที่ในส่วนอ่ืนๆ ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการชุดเดิม

ทั้ง ๓ ท่าน 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ตามระเบียบแล้วถ้าหากท่านสมาชิกสภาฯ เห็นชอบตามที่ท่านบัวฮอง 
ประธานสภาเทศบาล เสนอ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้น าเสนอชื่อของท่านสมาชิกสภาฯ แต่ละท่าน

เข้ามาก็คือมีผู้เสนอและมีผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ 
จากนั้นได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่เห็นควรเป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านเป็ด คนที่ ๑ พร้อมผู้รับรอง ๒ คน 

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  ตนขอเสนอผู้ที่เห็นควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ บ้านเป็ด คนที่ ๑ คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาลต าบล

บ้านเป็ด โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๖ 

 

๑. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
๒. นายบัวฮอง  บุญจวง    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอผู้ที่เห็นควรเป็น 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด คนที่ ๑ เพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏ

ว่าไม่มี จึงได้แจ้งในที่ประชุมว่า นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย ประธานสภา
เทศบาลต าบลบ้านเป็ด เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด คน
ที่ ๑ จากนั้นได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่เห็นควรเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด คนที่ ๒ พร้อมผู้รับรอง ๒ คน 

นายบัวฮอง  บุญจวง ตนขอเสนอผู้ที่เห็นควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ บ้านเป็ด คนที่ ๒ คือ นายชัยรัตน์  มัสมี รองประธานสภาเทศบาลต าบล   

บ้านเป็ด โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ  
๑. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
๒. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอผู้ที่เห็นควรเป็น 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด คนที่ ๒ เพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏ

ว่าไม่มี จึงได้แจ้งในที่ประชุมว่า นายชัยรัตน์  มัสมี รองประธานสภาเทศบาล
ต าบลบ้านเป็ด เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด คนที่ ๒ 
จากนั้นได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่เห็นควรเป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านเป็ด คนที่ ๓ พร้อมผู้รับรอง ๒ คน 

นายบุญเพ็ง  สุทธิ ตนขอเสนอผู้ที่เห็นควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ บ้านเป็ด คนที่ ๓ คือ นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ  
๑. นายประทีป  เสาผล   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
๒. นายสมพงษ์  พรหมแสง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอผู้ที่เห็นควรเป็น 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด คนที่ ๓ เพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏ

ว่าไม่มี จึงได้แจ้งในที่ประชุมว่า นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต ๑ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด คนที่ ๓ จากนั้นได้
กล่าวในที่ประชุมว่าตามระเบียบฯ คือคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลจะต้องไม่ตรงกันกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ซึ่ง
ท่านธนดลไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการชุดอ่ืน ท่านเป็นคณะกรรมการในส่วนของ



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๗ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา จากนั้นได้สรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ทั้ง ๓ คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

     ๑. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
     ๒. นายชัยรัตน์  มัสมี    รองประธานสภาเทศบาล 
     ๓.  นายธนดล  ประเสริฐทรง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท ์

   ๓.๒  ขอความเห็นชอบการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นที่พักสงฆ์ (วัดสันติสุข  
วนาราม หมู่ที่ ๑๑) (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ ขอความเห็นชอบการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  
ประธานสภาเทศบาล  เพ่ือเป็นที่พักสงฆ์ (วัดสันติสุขวนาราม หมู่ที่ ๑๑) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหาร 

อธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ข้าพเจ้าขอถอนญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการใช้ที่ดินสาธารณ  
นายกเทศมนตรี ประโยชน์เพ่ือเป็นที่พักสงฆ์ (วัดสันติสุขวนาราม หมู่ที่ ๑๑) ของกองช่าง 

เนื่องจากตอนนี้ยังมีกรณีพิพาทในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่ดินซึ่งตอนนี้ 
ทางเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก็ได้ด าเนินเรื่องไปยังส านักงานที่ดินในการสอบเขต
ให้เป็นที่แน่นอนและชัดเจนก่อน รวมถึงขอให้ทุกหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องนี้ที่เกิดกรณีพิพาทนี้ได้ท าความเข้าใจร่วมกันมีข้อตกลงร่วมกันใน 
เบื้องต้นก่อน แล้วจะขออนุญาตเสนอญัตติเข้ามาในการประชุมสภาฯ ครั้ง 
ต่อๆ ไปอีกครั้งหนึ่ง 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ทางคณะผู้บริหารได้ขอถอนญัตติในระเบียบวาระที่ ๓.๒ ออกไปก่อน 
ประธานสภาเทศบาล จากนั้นได้ขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออก

เสียง ๔ เสียง 
เห็นชอบ ๗ เสียง คือ 

๑. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นขอบ ๐ เสียง 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๘ 

 

งดออกเสียง ๔ เสียง คือ 
๑. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๔. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
จากนั้นได้แจ้งที่ประชุมว่าเนื่องจากในญัตตินี้มีท่านบัญชรขอเข้าร่วม

การประชุม แต่เนื่องจากญัตติดังกล่าวได้ถูกถอนออกไปแล้ว อย่างไรเสียถ้ามี 
การด าเนินการน าญัตติดังกล่าวเข้ามาบรรจุในระเบียบการประชุมเข้ามาอีก
ครั้งหนึ่งจะแจ้งให้ทางท่านทราบในคราวต่อไป เนื่องจากว่าในวันนี้เราจะไม่มี 
การอภิปรายในระเบียบวาระนี้แล้ว จึงขอแจ้งท่านว่าที่ท่านขอเข้าร่วมการ
ประชุมจะยังไม่ได้มีการอภิปรายเพราะว่าญัตติดังกล่าวได้ถูกถอนออกไปแล้ว  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ถอนญัตติขอความเห็นชอบการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อเป็น 
ที่พักสงฆ์ (วัดสันติสุขวนาราม หมู่ที่ ๑๑) (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

    ๓.๓ ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนและปริมาณงานโครงการใช้จ่ายเงินสะสม (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนและปริมาณงาน  
ประธานสภาเทศบาล  โครงการใช้จ่ายเงินสะสม (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจง 

รายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนและปริมาณ 
นายกเทศมนตรี  งานโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

สมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
มีหลักการคือ ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนและปริมาณงานโครงการใช้จ่ายเงิน 
สะสม ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โครงการปรับปรุง 
หน่วยปฐมภูมิหัวทุ่ง หมู่ที่ ๕ บ้านหัวทุ่ง ตั้งไว้ ๗๕๖,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าก่อสร้างปรับปรุงหน่วยปฐมภูมิหัวทุ่ง หมู่ที่ ๕ บ้านหัวทุ่ง ต าบลบ้านเป็ด 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยก่อสร้าง 

๑. งานปรับปรุงห้องเดิม (ห้องยา) ๑ ห้อง 
๒. งานต่อเติมห้องฉุกเฉิน ๑ ห้อง 
๓. งานปรับปรุงห้องน้ า ๑ ห้อง 

พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
ก าหนด 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๙ 

 

ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้ว่าจ้างให้ บริษัท จิริสา วิศวกรรม จ ากัด 
ด าเนินการปรับปรุงหน่วยปฐมภูมิหัวทุ่ง หมู่ที่ ๕ บ้านหัวทุ่ง ตามสัญญาเลขที่ 
งส.๐๐๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ วงเงินค่าก่อสร้าง ๗๐๑,๐๐๐ บาท 
แต่ไม่สามารถมอบพ้ืนที่ได้ ผู้รับจ้างจึงยังปฏิบัติงานไม่ได้ เนื่องจากแบบแปลน 
ในสัญญาจ้างไม่ตรงกับพ้ืนที่จริง เพ่ือให้เป็นไปตามความถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรม และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วย    
ปฐมภูมิหัวทุ่ง ผู้ควบคุมงานได้ด าเนินการแก้ไขและปรับเปลี่ยนรายละเอียดตาม
มติของคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง ค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ที่ 
๘๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้ว จึงขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน
และปริมาณงานโครงการใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าว ดังนี้ 
เดิม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่า  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุง 
หน่วยปฐมภูมิหัวทุ่ง หมู่ที่ ๕ บ้านหัวทุ่ง ตั้งไว้ ๗๐๑,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็น  
ค่าก่อสร้างปรับปรุงหน่วยปฐมภูมิหัวทุ่ง หมู่ที่ ๕ บ้านหัวทุ่ง ต าบลบ้านเป็ด 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยก่อสร้าง  

๑. งานปรับปรุงห้องเดิม (ห้องยา) ๑ ห้อง  
๒. งานต่อเติมห้องฉุกเฉิน ๑ ห้อง 
๓. งานปรับปรุงห้องน้ า ๑ ห้อง 

พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ด
ก าหนด 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด     
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ 
ปรับปรุงหน่วยปฐมภูมิหัวทุ่ง หมู่ที่ ๕ บ้านหัวทุ่ง ตั้งไว้ ๗๐๑,๐๐๐ บาท เพ่ือ 
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงหน่วยปฐมภูมิหัวทุ่ง หมู่ที่ ๕ บ้านหัวทุ่ง ต าบล
บ้านเป็ด อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยก่อสร้าง 

๑. งานปรับปรุงห้องเดิม (ห้องยา) ๑ ห้อง 
๑) พ้ืนที่ในแบบเดิมมีความกว้าง ๕.๕๐ เมตร ความยาว 

๑๔.๘๒๕ เมตร แก้ไขเป็น ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๑๔.๕๐ เมตร 
๒) เสาชั้นหนึ่งมีในแบบเดิม แต่พ้ืนที่จริงไม่มี แก้ไขเพ่ิมเสา

(เหล็ก) จ านวน ๒ ต้น เพ่ือให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๐ 

 

๓) เนื่องจากเพ่ิมเสาจากข้อ ๒ ตามแบบใหม่ จึงต้องเพ่ิม
ฐานราก (คอนกรีตเสริมเหล็ก) เสาตอม่อ (คอนกรีตเสริมเหล็ก) และคาน ตาม 
แบบแปลนที่แนบท้ายนี้ 

๒. งานต่อเติมห้องฉุกเฉิน ๑ ห้อง 
๓. งานปรับปรุงห้องน้ า ๑ ห้อง 

พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ด
ก าหนด 
โดยมีเหตุผลคือ 

๑. เพ่ือให้เป็นไปตามความถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 
๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วย 

ปฐมภูมิหัวทุ่ง 
๓. ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ตรงกับสภาพพ้ืนที่จริงในการด าเนิน

โครงการ 
๔. เป็นโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง 
ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอญัตติเรื่องขอ

อนุมัติแก้ไขแบบแปลนและปริมาณงานโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ซึ่งการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าว โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ในระเบียบวาระนี้ตนขออนุญาตสรุปว่าพ้ืนที่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาเทศบาล  คือปรับปรุงห้องยาจาก ๕.๕๐ เมตรเหลือ ๓.๕๐ เมตร ในวงเงินงบประมาณ 

เท่าเดิม เนื่องจากว่าตามการส ารวจคือเสาเดิมไม่มีจึงต้องเพ่ิมเสาและคานใหม่
จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายใน 
ระเบียบวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี ถ้าไม่มีก่อนที่จะขอมติในที่ประชุมขอให้ 
ทางกองช่างได้ชี้แจงเพ่ิมเติมเพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบเกี่ยวกับ
รายละเอียดของโครงการ 

นายจักริน  อรรคเศรษฐีง   ส าหรับรายการนี้ท าไมต้องเพ่ิมเติมต้องใส่ฐานรากและเพ่ิมเสาเหล็ก 
ผู้อ านวยการกองช่าง ตนขออนุญาตให้ทางวิศวกรโยธาเป็นผู้อธิบายชี้แจงรายละเอียดว่าเกี่ยวกับ

งานวิศวกรรมอย่างไร 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๑ 

 

นางสาวณัฏฐา  ออประเสริฐ   สาเหตุที่เราจ าเป็นต้องเพ่ิมเสาเนื่องจากเรามีการก่อผนังตลอดแนว 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ความยาวประมาณ ๖-๗ เมตร ถ้าไม่มีเสามันก็อาจจะไม่เป็นไปตามหลัก 

วิศวกรรม เมื่อมีเสาแล้วก็ต้องมีคานมีฐานรากเพ่ือรองรับ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  กล่าวคือในตอนแรกท่ีออกไปส ารวจคือเป็นห้องยาขนาด ๕.๕๐ เมตร 
ประธานสภาเทศบาล  ตนอยากทราบเหตุผลว่าท าไมจึงเปลี่ยนเป็น ๓.๕๐ เมตร 

นางสาวณัฏฐา  ออประเสริฐ   เดิมทีน่าจะส ารวจเป็นชิดแนวเขตไว้ แต่ทีนี้พอหน้างานจริงตอนนี้มี 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  ผนังของหน่วยปฐมภูมิหัวทุ่งเกิดขึ้นมาใหม่ พอไปวัดหน้างานจึงได้ ๓.๕๐ 

เมตร 
นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  เพ่ือให้เป็นการเข้าใจตรงกันเดี๋ยวจะมีประเด็นว่างบประมาณเท่าเดิม 
ประธานสภาเทศบาล แตว่่าขนาดพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไป ท าไมถึงยังใช้งบประมาณเท่าเดิม ท าไมจึงขอ 

เปลี่ยนแปลง ตนจึงต้องขออนุญาตให้ทางกองช่างได้อธิบายชี้แจงในส่วนของ
รายละเอียดเพ่ือที่จะประกอบในการพิจารณาในการลงมติ กล่าวคือเป็นการ
ลดพื้นที่เพ่ือเพ่ิมในส่วนของรายละเอียดที่ได้อธิบายชี้แจงไปคือเพิ่มในส่วนของ
คานและเสาเพ่ิมขึ้นมา เพราะว่าถ้าไม่มีเสาและคานการก่อสร้างอาจจะรั้งและ 
ท าให้มันพังลงมาทีหลัง เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายแล้ว 
ตนจะขอมติในที่ประชุมในระเบียบวาระที่ ๓.๓ เรื่องขออนุมัติแก้ไขแบบ 
แปลนและปริมาณงานโครงการใช้จ่ายเงินสะสมของกองช่าง เห็นชอบ ๑๐ 
เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๐ เสียง คือ 

๑. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๒ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขแบบแปลนและปริมาณงานโครงการใช้จ่ายเงินสะสม (กองช่าง) 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องการประกาศใช้แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งท่ี ๘ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องการประกาศใช้แผนด าเนินงาน ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

แก้ไขครั้งที่ ๘ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหาร 
อธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง การประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปี 
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

แก้ไขครั้งที่ ๘ ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้ด าเนินการอนุมัติและประกาศใช้ 
ไปแล้วนั้น ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง จึงขอรายงานการประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๘ 
รายละเอียดดังนี้ 

๑. แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อนุมัติและ 
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๘ อนุมัติ 
และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖  
ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเพ่ือทราบต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องการประกาศใช้แผนด าเนินงาน ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

แก้ไขครั้งที ๘ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุก 
ท่านคงได้ศึกษาและทราบถึงการประกาศใช้แล้ว จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่า 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงได้น าเข้าสู่ 
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 

 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๗/ 
๒๕๖๖ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ (กอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องการประกาศใช้แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
นายกเทศมนตรี ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่  ๙/๒๕๖๖ ซึ่ งเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้  
ด าเนินการอนุมัติและประกาศใช้ไปแล้วนั้น ดังนั้น เพ่ือให้การด า เนินการ 
ดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอรายงานการประกาศใช้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ รายละเอียด
ดังนี้ 

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๗/ 
๒๕๖๖ อนุมัติและประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ 
อนุมัติและประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
ขอได้โปรดน าาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเพื่อทราบต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านคงได้ศึกษาและทราบถึงการประกาศใช้แล้ว 
จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือไม่ 
ปรากฏว่าไม่มี จึงได้น าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ หรือไม ่



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๔ 

 

นายธนดล  ประเสริฐทรง   ก่อนอ่ืนขอน าเรียนก่อนว่าปกติตนไม่ค่อยจะลุกขึ้นอภิปรายในเรื่อง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อ่ืนๆ เพราะมองว่าควรจะเป็นเรื่องที่เราได้มีการเตรียมการ แต่เนื่องจากเรื่อง 

ที่จะน าเรียนนี้เป็นเรื่องที่ได้รับการประสานงานด่วนมาเมื่อเช้านี้ จึงไม่สามารถ
เตรียมเอกสารได้ทัน เป็นประเด็นที่เขาได้ขอบคุณที่ทางเทศบาลเราโดยท่าน 
ผู้บริหารก็ดี และทางสมาชิกสภาฯ เราก็ดีที่ได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างถนน 
ทางทิศตะวันออกบึงกี สามารถใช้งานสมกับที่ได้มีการเรียกร้องมานานเป็น 
สิบๆ ปีจนมาส าเร็จในยุคนี้ เมื่อมีถนนก็สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของ 
ยานพาหนะได้ จึงขอน าเรียนฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร 
ด้วย แต่ในส่วนหนึ่งที่การใช้งานคือกลุ่มผู้ที่รักสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการใช้ 
จักรยานหรือการเดิน ถ้าใช้ถนนรอบบึงตามถนนคอนกรีตทั้งหมดก็จะมา
บรรจบถนนศรีจันทร์บริเวณหน้าสถานีต ารวจภูธรบ้านเป็ด ซึ่งการใช้ 
รถจักรยานหรือการเดินเขาเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยในการใช้งานส่วนที่ไม่ใช่ 
ยานพาหนะ ตนจึงได้รับค าฝากจากชาวบ้านเรียนไปยังคณะผู้บริหารซึ่งเขา 
มองในจุดที่มีคันดินที่เราท าเป็นฝายน้ าล้นที่เป็นบ่อบ าบัดก่อนลงบึงกี ซึ่งมีอยู่
เดิมและในช่วงหลังมีน้ าเซาะ ถ้าหากเทศบาลเราพอจะเข้าไปซ่อมแซมจะเป็น 
ในลักษณะถาวร หรือในระหว่างนี้ถ้าหากจะท าเป็นการชั่วคราวโดยการน า 
แผ่นพ้ืนส าเร็จไปวางพาดให้คนเดินหรือรถจักรยานสามารถผ่านได้ก็จะเป็น
ประโยชน์ส าหรับกลุ่มบุคคลได้ อย่างที่น าเรียนถนนเส้นนี้จะสามารถใช้ 
ประโยชน์ในเรื่องของยานพาหนะได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ส าหรับกลุ่มผู้ที่รัก 
สุขภาพคือกลุ่มผู้ที่ใช้รถจักยานหรือเดินออกก าลังกายไม่สะดวกที่จะเดินผ่าน 
มาทางสถานีต ารวจ ถ้าหากเราท าการซ่อมแซมตรงจุดนี้ก็จะสามารถเดินทาง 
รอบบึงได้ในแง่ของความปลอดภัย ตนจึงขอน าเรียนเพ่ือที่จะให้มีเส้นทางออก 
ก าลังกายที่สมบูรณ์มากกว่านี้ 

นายชัชวาล  ธีรภานุ   ตนรับทราบและขอรับปาก เดี๋ยวจะให้ทางกองช่างออกไปส ารวจ 
นายกเทศมนตรี   พ้ืนทีแ่ละขอให้รายงานเข้ามาด้วย 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ตนเห็นด้วยตามที่ท่านธนดลได้อภิปรายเพราะเมื่อเราขับรถผ่านจะ 
ประธานสภาเทศบาล เห็นได้ว่าเหลือเพียงอีกนิดเดียวก็จะสามารถเดินรอบบึงได้เพราะเป็นช่วงที่

ขาดพอดี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาให้มันดีขึ้นก็จะเป็นพ้ืนที่ที่คนใน
บ้านเป็ดได้ออกก าลังกายแล้วก็มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง จากนั้นได้ถาม
ในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายชัยรัตน์  มัสมี   พอดีพูดถึงเรื่องบึงกีตนจึงเกิดข้อสงสัยในการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์รอบ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๕ 

 

รองประธานสภาเทศบาล บึงกีจึงเกิดข้อสงสัยว่าในช่วงที่เราเคยพูดกันในสภาฯ เกี่ยวกับไฟโซล่าเซลล์ที่ 
ถนนรอบบึงกเีส้นนี้ ที่เราจะใช้งบประมาณทั้งไฟทั้งถนนอยู่ประมาณเกือบ ๑๐ 
ล้านบาท และได้มีการตัดในส่วนของการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์นี้ออกมาท าเป็น 
การขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ในการใช้ไฟส่วนนี้ แต่ 
เห็นว่ามีการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ไม่ทราบว่างบประมาณที่ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์
รอบบึงกีของเรานี้ได้งบประมาณมาจากไหน เป็นเงินในส่วนใดที่น ามาพัฒนา 
เพราะว่ามีการฝังเสาลงไปแล้วก็ถือว่าคงจะเป็นแบบถาวรหรือไม่ จึงเป็นห่วง
ในการใช้งบประมาณของเทศบาลเราว่าในเมื่อเรามีโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แล้ว แต่มีการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์จึงเกิดข้อสงสัย และขอสอบถามฝากท่าน 
ประธานสภาฯ ไปยังผู้รับผิดชอบด้วย อีกเรื่องคือโครงการหลายๆ โครงการซึ่ง 
ตนขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปถึงกองช่างหรื อผู้ที่รับผิดชอบในการ 
ออกแบบถนน บางครั้งเราไปดูแล้วยกตัวอย่างเช่นถนนบ้านกอกน้อย หมู่ที่ 
๑๒ บริเวณสามแยกทางโค้ง เมื่อเสร็จแล้วบริเวณตรงหัวมุมเราควรจะไปเสริม
ให้เขาก็คงไม่กี่ตารางเมตรเพราะว่าถ้าเลี้ยวซ้ายมันจะเลี้ยวล าบาก แล้วน้ าจาก
หมู่บ้านรัตนาธานีจะไหลมาเอ่อตรงจุดนี้ ถ้าหากท่านไม่ท าให้เต็มหน้างานรถก็
คงจะเลี้ยวยาก ในช่วงหน้าหนาวนี้ก็คงเลี้ยวได้แต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็คงจะ 
ล าบาก ตนจึงอยากจะฝากท่านในการท าโครงการหลายๆ โครงการในการ 
เขียนแบบออกมายกตัวอย่างเช่นบ้านโคกฟันโปง หมู่ที่ ๒๑ การวางท่อระบาย 
น้ าบริเวณสามแยกสิ้นสุดมาก็ขาดหายไปเกือบ ๕ เมตร แล้วน าท่อระบายน้ า 
เก่าเสริมเข้าไปอีก ชาวบ้านก็สอบถามมาว่าท าไมสร้างมาดีๆ พอสุดท้ายก็มา 
เอาท่อระบายน้ าเก่าเสริมเข้าไปประมาณ ๔ ท่อนหรือ ๕ ท่อน อยากจะทราบ 
ว่าน้ าจะไหลไปทางไหนเพราะว่าน้ าบริเวณหน้าโรงเรียนนั้นท่อระบายน้ า 
ตอนนี้มันตันไปหมด ฝาท่อเห็นไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร อยากจะทราบว่าน้ า 
จากหน้าโรงเรียนบ้านโคกฟันโปงที่เราท าตรงสามแยกน้ าจะไหลไปทางไหน 
และอีกจุดหนึ่งบริเวณโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกฟันโปงเหลือแค่ไม่ก่ีเมตรที่ท่าน 
ไม่เทปูนให้ไปเชื่อมกัน เพราะว่าถ้าหากหน้าฝนอาจจะเกิดการทรุดตัว และอีก 
โครงการที่บ้านสันติสุข ซอย ๖ แถวๆ บ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วน้ าจะไหลไปที่ไหน 
ตอนนี้ชาวบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านเขาร้องเรียนมาบอกว่าการก่อสร้างของ 
ผู้รับเหมาบางทีไปท าจนบ้านเขาทรุดหรือก าแพงเขาทรุดแต่ไม่รับผิดชอบ เขา 
เคยร้องเรียนมาแต่ก็ไม่ได้ไปซ่อมแซมให้เขา ตอนนี้ฝาท่อตรงปากซอย ๖ 
ช ารุดมากแต่ยังไม่ไปซ่อมแซมให้ จึงอยากฝากท่านประธานสภาฯ ให้ทางกอง
ช่างหรือผู้ที่รับผิดชอบช่วยไปดูแลช่วยเร่งรัดผู้รับเหมาซึ่งเป็นผู้รับเหมาราย
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เดียวกันไปท า รางวี ๒ นิ้วก็ไม่เห็นเลย จึงฝากท่านประธานสภาฯ ขอให้ทาง 
กองช่างเราในการออกแบบเมื่อออกแบบแล้วช่วยไปตรวจสอบดูงานด้วย เมื่อ 
เขาท าเสร็จแล้วงานได้มาตรฐานหรือไม่ ได้ตามแบบหรือไม่ ชาวบ้านยินยอม 
หรือชาวบ้านได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด บางครั้งตนก็เข้าใจในการไปท างาน 
กับผู้รับเหมาเพราะผู้รับเหมาก็ท าตามแบบ ในเมื่อแบบมาอย่างนี้ถ้าเราไป 
บอกเขา เขาคงไม่ท าให้ตนก็เข้าใจ แต่ผู้ที่เขียนแบบควรจะลงพ้ืนที่ไปคุยกับ 
ชาวบ้านไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านบ้าง เพ่ือไม่ให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อน เราก็ไม่ต้อง 
มาตัดถนนมาวางท่อใหม่ อยากจะฝากท่านประธานสภาฯ ไปถึงกองช่างหรือผู้ 
ที่รับผิดชอบอยากให้ช่วยกันเพราะว่าเราไม่อยากท าให้งบประมาณในการลง
ถนนหนทางสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้อธิบายชี้แจงข้อซักถามของท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาฯ ซึ่งได้อภิปรายเรื่องแรกเป็นเรื่องไฟโซล่าเซลล์ที่บึงกี ส่วนเรื่องท่ี ๒ เป็น

เรื่องของงานโครงการต่างๆ 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ตนขออนุญาตในประเด็นที่ ๑ ให้ท่านรองวิสุทธิ์เป็นผู้อธิบายชี้แจง 
นายกเทศมนตรี รายละเอียด ส่วนประเด็นที่ ๒ เรื่องโครงการต่างๆ ให้ทางกองช่างเป็นผู้ 

อธิบายชี้แจงต่อที่ประชุม 

นายวิสุทธิ์  เจริญศรี   ตนขอเรียนชี้แจงในเรื่องของการเพิ่มแสงสว่างรอบบึงกี ความจริงทาง 
รองนายกเทศมนตรี ผู้บริหารได้มองถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเพราะว่าถนนรอบบึงกี

นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วขาดเพียงแสงสว่าง อีกเรื่องหนึ่งคือช่วงนี้มีการเตรียม 
ความพร้อมในการจัดงานมินิมาราธอน จึงได้มองเห็นถึงความปลอดภัยของผู้ที่
ใช้ถนนรอบบึง ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีกับผู้บริหารได้คุยกันว่าเราจะท า
อย่างไรให้มีแสงสว่างรอบบึงกีเกิดขึ้น ตนจึงได้น าเสนอว่าจะด าเนินการโดย
บูรณาการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ซึ่งเราซื้อมาใช้งบประมาณในหมวดค่าวัสดุไฟฟ้า 
ซื้อมาเพ่ือติดตั้งตามค าร้องที่ชาวบ้านร้องขอมา ในตรอกซอกซอยต่างๆ 
ประมาณ ๔๐ ชุด เราจึงได้น าไฟโซล่าเซลล์ดังกล่าวนั้นมาติดตั้ง แต่การติดตั้ง 
ไฟโซล่าเซลล์นั้นไม่มีเสาพอดีทางกองช่างซึ่งได้หารือกันแล้วได้ด า เนินการหา 
เสาไฟฟ้าที่จะมาด าเนินการเป็นการติดตั้งชั่วคราวไม่ใช่ถาวร เพราะว่ารอบ 
บึงกีเรามีการขยายเขตไฟฟ้าเราจะได้ไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมด ๕๘ จุดรอบบึงกี 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ไปใช้ประโยชน์รอบบึง กี 
เพราะฉะนั้นในช่วงที่การขยายเขตไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะถอนไฟฟ้าโซล่า
เซลล์ออก ซึ่งเราไปติดตั้งอยู่ตอนนี้ประมาณ ๓๘ ชุดกลับมายังพ้ืนที่ที่เรา
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รับปากประชาชนตามค าร้องนั้นให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ในส่วนนี้ทางสภาฯ เราคงไม่ได้ติดใจใดๆ เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อ 
ประธานสภาเทศบาล ชุมชน แต่เป็นข้อกังวลและเป็นข้อที่จะขอหารือว่าในการที่ท่านลงเสาไฟใน 

ขณะที่สภาฯ เรายังไม่ได้อนุมัติจะเป็นการสุ่มเสี่ยงหรือไม่ เนื่องจากว่าเป็น 
เรื่องของหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือไม่ เพราะว่าถ้าหากท่านแค่เปลี่ยน
หลอดไฟก็จะเป็นเรื่องของการใช้หมวดค่าวัสดุไฟฟ้าได้โดยที่ไม่ผิดใดๆ แต่พอ 
เป็นการที่ท่านน าเสาไฟโซล่าเซลล์ลงปักในดินจึงเป็นเรื่องของงบลงทุนและ 
สิ่งก่อสร้างหรือไม่ เพราะว่าเป็นการลงไปปักในที่ดินแล้ว ก็เป็นเรื่องที่หยิบ 
ยกขึ้นมาพูดเพ่ือที่ว่าจะได้หารือร่วมกันในส่วนของถูกผิดอย่างไร คงเป็นเรื่อง
ของอนาคตเพราะว่าอย่างไรเสียท่านก็บอกแล้วว่าท่านจะเอาออก แต่ว่าด้วย
เรื่องของงบประมาณหรือใดๆ ก็เป็นอ านาจของผู้บริหารที่จะน าไปใช้ แต่ว่าใน 
ส่วนของสภาฯ ก็คือมีข้อสงสัยตามที่ท่านชัยรัตน์ได้อภิปรายไป เนื่องจากว่า 
ทางสภาฯ ไม่ได้อนุมัติในส่วนของการที่จะให้ใช้เสาไฟในโครงการที่เราเคย 
อนุมัติเรื่องถนนไปแล้ว พอมีเสาไฟขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ผ่านสภาฯ จึงเป็นการสุ่ม 
เสี่ยงว่าท่านท านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ของท่านหรือไม่ เพราะว่าไม่ได้ 
ผ่านการอนุมัติจากสภาฯ ไปก่อน ในส่วนของข้อสอบถามเรื่องของโครงการ 
ต่างๆ ขอเชิญทางกองช่างได้อธิบายชี้แจงต่อที่ประชุม 

นายธีระพัฒน์  มาศยคง    ตัวโครงการเส้นจากสามแยกโรงเรียนบ้านโคกฟันโปงน้ าจะไหลลง 
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ มาทางฝั่งทิศตะวันตก จะไหลแล้วเลี้ยวซ้ายมาเส้นหลักคือเส้นข้างมอนซานโต้

จะไหลออกมาทางนั้นโดยจะแบ่งกันไหลในช่วงนั้น ส่วนที่ท่อระบายน้ าไม่สุด 
แล้วเอาท่อเก่าไปลงก็คือตอนส ารวจเนื่องจากมีส่วนที่เป็นรางวีอยู่  แต่ว่าใน
ส่วนนั้นไม่มีท่อก็เลยให้ผู้รับเหมาเขาด าเนินการเอาท่อเข้าไปให้ด้วย เพราะว่า 
มันไม่มีทางไปแล้วก็เลยเชื่อมต่อกับระบบท่อเดิมก่อน 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  แล้วโครงการอื่นๆ ขอให้ท่านหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างเป็น 
ประธานสภาเทศบาล ผู้ตอบข้อซักถามจะได้ไม่เสียเวลา จะเป็นเรื่องของถนนเส้นโค้งบ้านกอกน้อย 

ระหว่างโค้งบ้านกอกน้อยไปถึงเส้นหมู่บ้านรัตนาธานี ซอย ๖ ที่จะลงไปบ้าน 
กอก หมู่ที่ ๗ ความจริงแล้วถนนเส้นนี้คือเราอนุมัติใช้เงินสะสม Overlay ถนน
แต่ปัจจุบันมีการเทคอนกรีตในถนนเส้นดังกล่าว ซึ่งมีข้อซักถามของท่านชัย
รัตน์ก็คือว่าถนนเส้นนี้ที่โค้งซึ่งเป็นโค้งตกถนนทุกโค้งในตอนนี้ซึ่งเป็นโค้งที่ 
กองช่างออกแบบ ก็คือผู้รับเหมาไปท าแล้วเหมือนเวลาที่เราเลี้ยวถนนมันจะ
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ไม่ได้มุมเหมือนเมื่อก่อนนี้ ซึ่งเป็นปัญหาหลายๆ หมู่บ้านที่ทางสมาชิกสภาฯ 
ได้ลงพ้ืนที่แล้วเห็นถึงปัญหาข้อนี้ในการออกแบบโค้งของถนนอันนี้คือข้อแรก 
แต่ว่าตนขอเสริมตรงที่ว่าเป็นข้อสอบถามว่าในโครงการดังกล่าวเราอนุมัติโดย
การใช้เงินสะสม Overlay แต่ด้วยว่าในประเภทงานที่เราอนุมัติไปก็คือ 
Overlay ถนนเส้นรัตนาธานี ซอย ๖ ลงมาถึงบ้านกอก หมู่ที่ ๗ แล้วกลายเป็น 
ว่า ณ ตอนนี้เป็นการเทคอนกรีตจึงเกิดข้อสงสัยว่าผิดประเภทงานหรือไม่ หรือ 
ว่าเป็นโครงการอย่างไร ขอให้ท่านได้ชี้แจงในส่วนของเรื่องงบประมาณแล้วก็
ในเรื่องของการออกแบบโครงการที่ถนนไม่รับโค้ง 

นายจเร  ขุมดินพิทักษ์   ส าหรับโครงการก่อสร้างถนน Overlay ถนนเส้นรัตนาธานี ซอย ๖ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ลงมาถึงบ้านกอก หมู่ที่ ๗ จากถนนเหล่านาดีผ่านร้านเจนหมูกระทะนั้น งาน

คือการ Overlay ซึ่งถนนคอนกรีตเดิมเกิดการช ารุดเสียหายไปแล้ว ซึ่งชั้นทาง 
มันไม่สามารถที่จะรับน้ าหนักได้ถ้าเราไม่แก้ไขโดยการเทคอนกรีตเพ่ือเสริม
ก าลังตัวนี้แอสฟัลติกที่เราปูไปไม่ถึง ๒ สัปดาห์รถวิ่งผ่านก็เกิดการทรุด ตัวเกิด
การพัง เราจึงได้มีการแก้ไขก็คือเราต้องรื้อของเดิมแล้วเทคอนกรีต เพ่ือให้
สามารถรับน้ าหนักของรถยนต์ได้ งานประเภทที่ ๒ ก็คือการปูแอสฟัลติก 
คอนกรีตพ้ืนที่ผิวจราจรเพื่อความสวยงาม 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ขออนุญาตถามว่าถ้าท่านตอบเช่นนี้แปลว่าท่านก าลังท างานซ้ าซ้อน 
ประธานสภาเทศบาล เป็นการใช้งบประมาณที่ซ้ าซ้อนเนื่องจากว่าโครงการที่เราอนุมัติไปเป็น 

Overlay พ้ืนผิวเดิมเป็น Overlay ไม่มีถนนคอนกรีตเดิมอยู่ ตามที่ถามไปใน 
สภาฯ ตั้งแต่รอบที่แล้วว่าถนนเส้นนี้ถ้าท่าน Overlay ใหม่ถนนก็ยังจะพังอยู่ 
แล้วมันก็เป็นไปตามที่สภาฯ แห่งนี้เคยอภิปรายไปแล้วว่าน้ ามันจะเซาะแล้ว 
มันก็เซาะจริงๆ แต่ว่าการที่ท่านใช้งบซ่อมแซมหรืองบใดตนไม่แน่ใจในส่วนที่
ท่านเทคอนกรีตตอนนี้หรือว่าเป็นโครงการใด ซึ่งกลายเป็นว่าท่านตอบว่าพอ
ท่านเอาคอนกรีตไปลงก่อนแล้วจึงค่อย Overlay ทับทีหลังจึงกลายเป็นว่า 
ท่านท าโครงการซ้อนกันอยู ่

นายจเร  ขุมดินพิทักษ์   เป็นโครงการเดียวกันงบประมาณเดียวกันแต่แบ่งเป็น ๒ ประเภท 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง งานคือ งานซ่อมจ าเป็นต้องซ่อมผิวจราจรเดิมก่อนเพ่ือให้เกิดความแข็งแรง

ก่อนแล้วค่อยปูยางทับ เป็น ๒ ประเภทงาน 
นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ส่วนเรื่องสุดท้ายที่ท่านชัยรัตน์ได้สอบถามคือในเรื่องมาตรฐานของ 
ประธานสภาเทศบาล การท างานรางวี ซึ่งในหลายๆ โครงการก็คือค่อนข้างที่จะมีปัญหาว่าในตอนนี้ 

ท ารางวีไม่เป็นรางวี เนื่องจากผู้รับเหมาใช้วิธีการก็คือเอาไม้กรีดลงไปในพ้ืน
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คอนกรีตให้เป็นร่องจึงไม่เป็นรางวี ขอให้ทางกองช่างได้อธิบายชี้แจงในส่วนนี้ 
ด้วยในการตรวจรับงาน 

นายจเร  ขุมดินพิทักษ์   ที่ผ่านมาผู้รับจ้างไม่ได้ท ารางวีให้ถูกต้องตามรูปแบบ แต่ในกระบวน 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง การใหม่นี้เราได้แจ้งผู้รับจ้างไปแล้วว่าต่อไปต้องท ารางวีให้ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

ไม่เช่นนั้นเราจะไม่ตรวจรับงานให้ แล้วเราก็ได้ประสานทั้งคนควบคุมงานและ
ผู้รับจ้างแล้วว่าต่อไปให้ก่อสร้างให้ตรงตามรูปแบบรายการ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ทางเราเป็นห่วงด้วยความเป็นกังวลแทนว่าท่านก าลังเอ้ือประโยชน์ 
ประธานสภาเทศบาล ให้กับผู้รับเหมาหรือไม่ เนื่องจากว่าเขาท างานไม่ได้มาตรฐานแต่ท่านตรวจรับ 

ให้กับทางผู้รับเหมา เพราะว่ามีหลายๆ เส้นก็คือไม่มีความเป็นรางวีแล้ว แต่ถ้า 
จะแก้ไขปัญหาในระยะยาวก็เหมือนที่ตนได้น าเสนอในที่ประชุมว่าไม่ต้องท า
รางวีแล้วจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ ท าเป็นท่อคอร์สหรือว่าท าเป็นอะไรเพ่ือที่
มันจะรับน้ าได้เลยหรือว่าท าเป็นฝาหล่อเหล็กแบบเหมือนตะแกรงหล่อเหล็ก
แบบที่เทศบาลนครขอนแก่นท า เพ่ือที่จะได้จบปัญหาเรื่องรางวี แล้วก็ในส่วน
ที่เราจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการที่จะมาท าเป็นร่องรางวีแล้วก็ใช้ประโยชน์
ค่อนข้างที่จะน้อย เนื่องจากว่า พ้ืนผิวถนนในส่วนที่ เป็นรางวีท า ให้รถ
มอเตอร์ไซค์ขับขี่ล าบากและจะท าให้ผิวจราจรหายไป แต่ยังขออนุญาตที่จะ
ย้ าในที่ประชุมแห่งนี้ว่าตนก็ยังอยากที่จะน าเสนอในเรื่องของโครงการที่พูดกัน 
มาหลายรอบแล้ว อย่างไรเสียขออนุญาตที่จะบอกทางกองช่างว่าในโครงการ 
ต่างๆ หากมีการด าเนินการหรือการตรวจรับงานขอให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้ลง
พ้ืนที่ในการที่จะตรวจรับงานร่วมกับท่านด้วย เพ่ือที่จะได้ทราบว่ามันติดขัดใน
ส่วนใดเพราะว่าอ านาจของสภาฯ คือการติดตามและประเมินผลการท างาน
ของทางผู้บริหาร แล้วในส่วนของโครงการต่างๆ หากว่าไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานหรือไม่เป็นไปตามที่ประชาชนอยากจะได้ จะได้ไม่ต้องมีปัญหาใน
ภายหลังว่าเราจะแก้ไขหรือด าเนินการอย่างไร จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายสมพงษ์  พรหมแสง    โครงการที่คณะผู้บริหารได้ลงไปพัฒนาแต่ละหมู่บ้านที่ผ่านมาก็ยัง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ปรากฏชัดเจนอยู่มีหลายๆ โครงการ ยกตัวอย่างเช่น โครงการที่เรากันเงินไว้ 

ในหมู่ที่ ๕ ส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เส้นบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ไปถนน   
มะลิวัลย์ แล้วก็ยังมีบ้านหนองขาม บ้านกังวาน และอีกหลายๆ หมู่บ้าน ถือว่า 
เป็นนโยบายที่ดีอยู่ ในส่วนที่มองเห็นท่านก็ได้ท าในสิ่งที่ชาวบ้านเดือดร้อนก็ 
เป็นผลดีในส่วนที่ผ่านมา แต่มีอยู่โครงการหนึ่งตนอยากจะสอบถามเกี่ยวกับ
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โครงการของหมู่ที่ ๑๔ ซึ่งเป็นโครงการที่กันเงินไว้เหมือนกันเป็นโครงการร่อง 
ระบายน้ า งบประมาณ ๗ แสนกว่าบาท ไม่ทราบว่าขณะนี้ได้ผู้รับเหมาแล้ว 
หรือยัง กันเงินไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพราะตนเห็นด าเนินการของหมู่ที่ 
๕ ไปแล้วแต่ยังคงเหลือของหมู่ที่ ๑๔ น้ าขังอยู่บริเวณปากซอยบ้านตนพอดี 
ซึ่งโครงการนี้รอมานานจริงๆ ไม่ทราบว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ อยากจะให้ช่วยรีบ 
ด าเนินการให้พ่ีน้องประชาชนที่ใช้ในการสัญจรไปมาได้รับความสะดวกสบาย 
และอีกเรื่องคือฝาท่อระบายน้ าเมื่อเช้าตนผ่านมาบริเวณหน้าโรงพยาบาลสัตว์ 
สิวลีฝาท่อทั้งสองข้างทั้งซ้ายและขวา ขอให้ทางกองช่างออกไปส ารวจและ
ออกแบบซ่อมแซมให้เรียบร้อยด้วย รู้สึกว่าจะเป็นมานานแล้วถ้าได้รับการ
ดูแลแก้ไขก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเรา การท างานจะ 
ได้ครอบคลุมในหลายๆ ที่ในส่วนที่ยังไม่ท าเราก็อยากจะให้ลงไปท า เพราะมี 
สายตาเฝ้ามองการท างานของกองช่างอยู่ว่าออกไปท างานและท างานได้มี 
มาตรฐานหรือไม่ ในส่วนที่ท าดีตนก็ชื่นชมและส่วนที่ยังไม่ท าก็อยากจะขอติติง 
มา ความจริงตนก็ไม่มีอะไรมากและขอฝากเรื่องโครงการของหมู่ที่ ๑๔ ด้วย 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ทางผู้บริหารน่าจะรับเรื่องของท่านสมาชิกสภาฯ แล้ว โครงการ 
ประธานสภาเทศบาล ร่องระบายน้ า หมู่ที่ ๑๔ หน้าบ้านท่านสมาชิกสภาฯ ฝากทางกองช่างให้รีบ 

ด าเนินการด้วย ส่วนโครงการอ่ืนๆ ทางท่านสมาชิกสภาฯ ก็ขอให้เร่ง
ด าเนินการเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สามารถด าเนินการได้เพราะว่าหมด
หน้าฝนแล้ว จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
เพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายปัศนพล  เมืองสนธิ์   ในวาระอ่ืนๆ นี้ตนขออนุญาตเรียนถามเกี่ยวกับข้อมูล ๒ เรื่องคือ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เรื่องที่ ๑ คือเรื่องการก าจัดขยะซึ่ง ณ ปัจจุบันพ้ืนที่บ้านเป็ดที่ได้มีการน ารถ 

ขยะไปจอดนั้นได้มีขยะรายเดือนตกค้างอยู่เป็นประจ าทุกเดือน และจะมี
ปัญหาตามมาก็คือ ๑. เรื่องกลิ่น ๒. เรื่องขยะ ๓. เรื่องน้ าเสียจากการชะล้าง 
กองขยะ ซึ่ง ณ ปัจจุบันปัญหานี้ก็เป็นมานานพอสมควรแล้วเป็นมาเกือบปี 
แล้ว ซึ่งทางชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนมาพอสมควรและได้สอบถามใน
เรื่องของการแก้ไขปัญหา ซึ่งในปัจจุบันก็เป็นที่ทราบกันดีว่าขยะตามที่ท่าน 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ เคยแจ้งว่ามันเกินโควตาในการที่จะน าไปทิ้งที่ 
เทศบาลนครขอนแก่น แต่ทีนี้ตนเองก็เป็นห่วงว่าในอนาคตทางเทศบาลเรามี 
แผนในการจัดการปัญหาดังกล่าวหรือไม่ กล่าวคืออย่างน้อยแผนระยะสั้นเป็น
อย่างไร และแผนระยะยาวจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ได้อย่างไร จึงขอเรียน 
สอบถามผู้บริหาร ในส่วนของเรื่องที่ ๒ สืบเนื่องมาจากช่วงนี้จะมีงาน
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มาราธอน พอดีในปีนี้เส้นทางการวิ่งมาราธอนจะวิ่งมาที่เส้นรอบบึงกี ซึ่ง ณ 
ตอนนี้ตนดูแล้วมันก็จะมีจุดที่ถนนพังบริเวณใกล้กับศาลาของหมู่ที่ ๒ แถวๆ 
สถานีอนามัยซึ่งเป็นถนนลาดยาง มันพังเพราะว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อเดือน
สิงหาคม-กันยายนนี้ได้มีรถดินวิ่งเข้ามาเห็นทางก านันผู้ใหญ่บ้านได้ไปเจรจาได้
ไปคุยเรื่องการขนดินรวมทั้งรถบรรทุกขยะของเราด้วย จึงท าให้ถนนลาดยาง 
ตรงนั้นพังเสียหายไปซึ่งก็เคยติดตามเรื่องว่ามีผู้รับเหมาจะต้องเข้าไป 
รับผิดชอบในส่วนนั้นหรือไม่ จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณ ๒-๓ เดือนแล้วก็ยัง 
เหมือนเดิม ตนก็รอดูอยู่ เหมือนกันประมาณ ๒-๓ เดือนก็ไม่มีการแก้ไข 
ปรับปรุงแต่งอย่างใด จึงขอเรียนสอบถามไปทางผู้บริหารใน ๒ เรื่องนี้ด้วย 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ขอเชิญทางผู้บริหารได้อธิบายชี้แจงในข้อซักถามของท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  สภาฯ ในเรื่องของขยะและเรื่องของถนนที่เราจะใช้เป็นเส้นทางวิ่งฮาล์ฟ

มาราธอน 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ในเรื่องขยะตนขออนุญาตให้ท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ เป็น 
นายกเทศมนตรี ผู้อธิบายชี้แจง ส่วนในเรื่องของถนนที่ช ารุดเสียหายนั้นเราทราบและอยู่ใน 

กระบวนการแก้ไขอยู่ ในส่วนของรถขนดินไม่ใช่เฉพาะก านันผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น 
ทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันเต็มที่ 
ซึ่งเมื่อวันก่อนก็ไปจับมาอีก จ านวน ๗ คัน ซึ่งทุกคนก็ได้ช่วยกันท างานกันอยู่ 
ตนเข้าใจในทุกๆ เรื่องมันมีทั้งส าเร็จและไม่ส าเร็จ ส่วนที่ส าเร็จก็ไม่ว่ากัน ส่วน 
ที่ไม่ส าเร็จก็พูดกันเป็นกรณีไป ทางทุกๆ ภาคส่วนเขาก็ก าลังท างานกันอยู่ 
ส่วนใดที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่ก็น้อมรับไว้ ส่วนใดที่ต้องเร่งแก้ไขก็ขอให้เร่ง 
ช่วยกันแก้ไขด้วย จากนั้นได้เชิญผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ได้อธิบาย 
ชี้แจงต่อไป 

นายมนตรี  สุพรหมอินทร์   ในเรื่องของขยะประเด็นคือปัญหาก็ยังคงสภาพเหมือนเดิมในปีงบ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ประมาณ ๒๕๖๗ โรงก าจัดขยะไฟฟ้าของเทศบาลนครขอนแก่นยังยืนยันให้ 

โควตาเราในปีนี้คือ ๑,๒๐๐ ตันต่อเดือนเหมือนเดิม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตน 
ได้ท าหนังสือไปที่โรงไฟฟ้าโดยขอความอนุเคราะห์เพ่ิมโควตาขึ้นอย่างน้อยก็ 
เท่ากับ ๒-๓ ปีที่แล้วคือ ๑,๔๐๐ ตันต่อเดือน ซึ่งก็ได้รับหนังสือตอบกลับ 
ยืนยันมาว่าให้ได้แค่ ๑,๒๐๐ ตันต่อเดือนเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นปีนี้ยังไงก็ 
๑ ,๒๐๐ ตัน ส าหรับสภาพปัจจุบัน ณ วันนี้ซึ่ ง เมื่อวานนี้คือวันที่  ๑๖ 
พฤศจิกายน ปริมาณขยะเราขึ้นไปแล้วที่ ๖๘๓ ต้นเหลืออีกแค่ ๕๐๐ กว่าตันก็
จะเต็มโควตาและโรงไฟฟ้าก็จะไม่ให้เราทิ้งแล้ว สภาพปัญหาในปัจจุบันนี้ก็คือ
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ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าการจัดเก็บอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากจัดเก็บ
ทุกวันก็มีการทิ้งทุกวันเช่นกัน แต่ปัญหาในปัจจุบัน ณ ตอนนี้คือเราไม่มีที่
ก าจัดขยะ เราพยายามหาสถานที่เพ่ิมเติมอยู่แต่ก็ไม่มี โรงไฟฟ้าแห่งที่ ๒ ที่จะ
เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีจะเกิดขึ้นได้ที่กุดน้ าใส เราก็มีความหวังในส่วนนั้นว่าจะ
ได้สถานที่ก าจัดขยะ ปัจจุบันเราไม่มีที่ทิ้งจึงต้องแก้ปัญหาในลักษณะแบบนี้ใน
พ้ืนที่ของเรา เนื่องจากเราไม่มีสถานที่พักขยะที่เพียงพอให้กับประชาชน 
ตอนนี้ขยะที่เหลืออยู่เป็นขยะของเดือนที่ผ่านมาที่เราขนออกแล้วแต่ยังมี
บางส่วนที่ยังไม่หมด ก็ต้องมีการด าเนินการจ้างเหมาเอกชนขนไปก าจัดเพ่ือให้
ถูกหลักสุขาภิบาลอยู่ เหมือนเดิม แต่ทั้งนี้ เราก็มีการควบคุมในเรื่องของ
มลภาวะที่เกิดขึ้นทั้งแมลงและกลิ่นอยู่อย่างต่อเนื่อง และพยายามที่จะขนออก
ให้หมดในแต่ละเดือน แนวทางที่จะแก้ไขระยะสั้นในตอนนี้ก็คือเรื่องของการ
ขอความอนุเคราะห์หรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ซึ่งเราก็มีการประชาสัมพันธ์อยู่ ส าหรับเรื่องของการแก้ไขในระยะยาวก็
อาจจะหาสถานที่ทิ้งเพ่ิม แต่ขอเรียนว่ายังมีข้อจ ากัดคือเราไม่สามารถที่จะน า
ขยะไปเทได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เราสามารถน าไปเทได้ตั้งแต่ ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ 
น. แต่ขยะเราเก็บทั้งกลางวันและกลางคืนในบางเส้นทาง มีปัญหาของเรื่องรถ
ช ารุดด้วยจ าเป็นต้องรอ นี่คือปัญหาที่เราต้องพยายามแก้ไขปัญหาอยู่ แต่ก็
อยากน าเรียนว่าถ้าหากเราไม่เก็บก็จะเกิดปัญหาอยู่ในพ้ืนที่ เมื่อเก็บแล้วก็ต้อง
น าเอาไว้แบบนี้แล้วก็ต้องขนออก อย่างไรก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้เท่านั้น แต่
อย่างน้อยเราก็จะพยายามขนออกให้เร็วที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการที่จะขน
ขยะออกเล็กๆ น้อยๆ ก็ไม่มีเอกชนรายใดที่จะเข้ามาจัดการให้เราได้เพราะว่า
ต้องใช้งบประมาณหรือทรัพยากรที่สูงทั้งเครื่องจักรและรถที่ขนด้วย ถ้าเข้ามา
ในลักษณะน้อยเขาก็คงจะไม่มา เพราะฉะนั้นการหาเอกชนในการขนก็ยาก 
สถานที่ทิ้งก็ยาก แต่ยืนยันว่าจะพยายามให้ปัญหาที่เกิดขึ้นน้อยที่สุด แต่โชคดี
ที่ไม่ใช่หน้าฝนท าให้เราพอจะบรรเทาได้บ้าง และขอยืนยันว่าภายในสิ้นเดือน
นี้หรืออย่างช้าไม่เกินต้นเดือนหน้าขยะจะต้องถูกขนออกไปให้หมด ทั้งนี้ทั้งนั้น
ก็ต้องรอว่าถ้าคิดว่าประมาณวันที่ ๒๐ ไม่เกินวันที่ ๒๖ หรือ ๒๗ ปริมาณขยะ 
๑,๒๐๐ ตันก็ต้องเต็ม เพราะฉะนั้นระหว่างสิ้นเดือนอีก ๓-๔ วันกว่าจะถึงสิ้น
เดือนถ้าโรงไฟฟ้าไม่ให้เราเทเราก็ต้องมีความจ าเป็นต้องรวบรวมไว้ตรงนี้เพ่ือ
รอขนออก ถ้าเช่นนั้นเราก็ไม่มีที่ไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ขออนุญาตสอบถามเพ่ิมเติมว่าขณะนี้ทางบริษัท ที.พี.ไอ. ยังมารับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขยะเหมือนเดิมหรือไม่ 
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นายมนตรี  สุพรหมอินทร์   ส าหรับในเรื่องของการขนไปที่บริษัท ที.พี.ไอ. เราใช้วิธีการจ้างเหมา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ เป็นครั้งคราวในกรณีที่ขยะเราเกินโควตาแล้ว เราก็ไม่ได้ขนทุกเดือนเพราะถ้า 

เดือนไหนเราควบคุมให้อยู่ในโควตา ๑,๒๐๐ ตัน เราก็ไม่ต้องขึ้นไป เราจะใช้ 
ในกรณีที่โควตาเต็มแล้ว และมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดส่งไปในที่ที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในส่วนที่ท่านขอเคยชี้แจงว่าเราจะขอไปทิ้งท่ีอ่ืนนั้นเรื่องด าเนินการ 
ประธานสภาเทศบาล  ถึงข้ันตอนใดแล้ว 

นายมนตรี  สุพรหมอินทร์   ส าหรับที่เชียงยืนได้มีการประสานไปแล้วแต่เขาไม่รับเนื่องจากคณะ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการสิ่งแวดล้อมจังหวัดไม่รับจากที่อ่ืนเกรงว่าจะมีปัญหา เพราะว่าการที่

จะไปที่เชียงยืนนั้นจะต้องผ่านทั้งคณะกรรมการของจังหวัดขอนแก่นก่อน แล้ว
ค่อยเสนอเรื่องไปที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งเขาไม่รับ ในส่วนของบ้านไผ่ก็มี 
ปัญหาแล้วในตอนนี้จึงไม่อยากรับของเรา 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ขอสอบถามอีกประเด็นหนึ่งว่าเป็นกระแสซึ่งตอนนี้มีการพูดคุยกัน 
ประธานสภาเทศบาล ถึงว่าบ้านเป็ดเราจะใช้วิธีจ้างบุคคลภายนอกเข้ามารับในส่วนของขยะเข้าไป 

บริหารจัดการ จึงอยากได้รับค ายืนยันว่าจริงหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากว่ามีคน 
พูดกันเยอะขึ้นแล้วก็เป็นกระแส เนื่องจากว่าเรามีพนักงานในส่วนของเรา 
จ านวนมาก แล้วก็เรื่องรถของเราและใดๆ อีกหลายๆ อย่าง พอมีข่าวลือตน 
ขอใช้ค าว่าข่าวลือว่าทางผู้บริหารมีนโยบายที่จะจ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้า 
มาด าเนินการอาจจะเป็นในเร็วๆ นี้ ซึ่งก็เริ่มมีการสอบถามเข้ามาว่าจริงหรือไม่ 
อย่างไร ซึ่งทางสภาฯ ก็ไม่สามารถที่จะตอบข้อซักถามนี้ได้ จึงขออนุญาตที่จะ 
หารือในที่ประชุมแห่งนี้ 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ตนขอยืนยันว่าเป็นจริง ซึ่งก าลังอยู่ในกระบวนการเตรียมข้อมูลกัน 
นายกเทศมนตรี อยู่ และหาแนวทางว่าในเมื่อประสิทธิภาพที่เราจัดเก็บเองไม่ได้ประสิทธิภาพ

ตามที่ควรจ าเป็นต้องให้มืออาชีพเขามาช่วยท า ช่วงนี้อยู่ในระหว่างการ 
รวบรวมข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้  และงบประมาณ ว่าเราจะเริ่ม 
กระบวนการนี้อย่างไร ถ้าได้ข้อสรุปอย่างไรแล้วก็จะมาแจ้งทางสภาฯ ทราบ
อีกครั้งหนึ่ง 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ส่วนในเรื่องของถนนที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามก็ฝากทางกอง 
ประธานสภาเทศบาล ช่างให้รีบด าเนินการเพราะว่าเราจะวิ่งฮาล์ฟมาราธอนกันในเดือนหน้าแล้ว

อย่างไรเราก็เตรียมมาดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟหรือใดๆ หรือว่างบประมาณที่ทาง
ผู้บริหารได้เตรียมไว้ก็ขอให้งานเป็นในรูปแบบที่สมบูรณ์สวยงามแล้วก็ผ่านไป
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ด้วยดี จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
หรือไม ่

นายชัยรัตน์  มัสมี   ตนมีข้อสงสัยในการท างานของพนักงานแต่ละกองของเรา มีข่าวว่า 
รองประธานสภาเทศบาล ในการท างานล่วงเวลา (OT) ในการลงเวลาท างานบางทีมีคนพูดมาหลายคน 

แล้วว่าท าไม่ได้มาตรฐานบ้าง มาท างานจริงหรือเปล่า ก็อยากฝากท่าน 
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้บริหารช่วยก าชับแต่ละกองด้วย เรื่องนี้ตนได้ยินมา 
จึงขอฝากไว้ว่าการท างานของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ท างานล่วงเวลาอยาก 
ให้ช่วยกันท างานอย่างเต็มที่เพ่ือให้เหมาะสมกับเงินค่าตอบแทนที่จะได้รับ ขอ 
ฝากทางผู้อ านวยการกองทุกท่านช่วยพิจารณาผู้ที่จะมาท า งานด้วย อีก 
ประเด็นคือเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงานต่างๆ เพ่ือใช้ในเทศบาลของเรา 
ซ่ึงอาจจะมีบางรายการที่จัดซื้อมาแล้วราคาสูงกว่าความเป็นจริง จึงขอฝาก 
ด้วยว่าในการจัดซื้ออะไรมาก็ให้ช่วยตรวจสอบราคาท้องตลาดด้วย อย่าให้เกิน 
ราคาจนเกินไป เพราะในตอนนี้ตนก็ได้สืบหาข้อมูลอยู่  จึงขอฝากไว้ก่อน
ส าหรับการจัดซื้อวัสดุส านักงาน รวมทั้งพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอีก
หลายๆ อย่าง อยากจะให้ดูจากความเป็นจริงว่าเราจัดซื้อมายี่ห้อเดียวกันแต่
ราคาสูงกว่ากัน อีกเรื่องหนึ่งคือใบค าร้องที่ทางชาวบ้านหรือทางประชาชน
เขียนค าร้องเข้ามา รู้สึกว่าตอนนี้การออกพ้ืนที่ไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนยังไม่ได้เท่าที่ควร จึงอยากให้ท่านที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับแต่ละกองให้ช่วยพิจารณาด าเนินการตามค าร้องให้รวดเร็ว 
เพราะถ้าเขาไม่เดือดร้อนจริงก็คงไม่ร้องเรียนเข้ามา 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  เป็นเรื่องที่ฝากไปยังผู้บริหารและหัวหน้าส่วนในแต่ละกองไม่ว่าจะ 
ประธานสภาเทศบาล เป็นเรื่องของการท างานล่วงเวลาหรือว่าเรื่องการจัดหาวัสดุส านักงาน ในส่วน 

ของกองช่างก็ฝากเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องของไปค าร้อง
เนื่องจากว่าช่วงนี้ก็หลังฝนถนนพัง และปัญหาหลายๆ อย่างก็น่าจะรอให้ทาง 
กองช่างได้แก้ไข จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ 
อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายสมพงษ์  พรหมแสง    เนื่องจากงานเทศกาลลอยกระทงใกล้จะมาถึงแล้ววันนี้วันที่ ๑๗ แล้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ อีก ๑๐ วันก็จะเป็นวันลอยกระทง ตนขอทราบรายละเอียดเพราะคิดว่าคงจะ 

ไม่มีการประชุมก่อนงานลอยกระทง ในวันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายนก่อนวันลอย 
กระทง ๓ วันนี้มีอะไรที่จะดึงดูดให้ชาวบ้านออกมาจับจ่ายใช้สอยเพ่ือให้ 
เศรษฐกิจได้เฟ่ืองฟูหรือไม่ แล้วในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันงานจริงๆ มี
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กิจกรรมอะไรบ้าง ขบวนแห่สรุปได้หรือยังว่าหมู่บ้านใดส่งหรือหมู่บ้านใดไม่ส่ง
ด้วยความสัตย์ตนยังไม่ทราบรายละเอียดจริงๆ จึงอยากจะทราบข้อมูลว่า 
ด าเนินการอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการจัดงาน ตนเป็นห่วงเพราะว่าที่ผ่านมาการ 
ประสานงานของคณะผู้บริหารกับสมาชิกสภาฯ ที่ผ่านมารู้สึกว่าจะเหนียว 
แน่น แต่ทุกวันนี้ทางผู้บริหารก็เดินอีกฝั่งหนึ่งส่วนสมาชิกสภาฯ ก็เป็นอีกฝั่ง 
หนึ่ง เวลางานจริงๆ จะรวมตัวกันอย่างไร แม้แต่แบบฟอร์มของสมาชิกสภาฯ 
ที่จะใส่มางานลอยกระทงก็ยังไม่ทราบจะให้แต่งกายอย่างไร เหมือนกันหรือไม่ 
มีอะไรที่จะการันตีว่าเราจะใส่เสื้อผ้ากันให้เหมือนกัน ตนไม่ทราบจริงๆ ว่า 
วันที่ ๒๔-๒๖ มีการจัดกิจกรรมอะไรบ้าง แล้วเวทีกลางจะตั้งไว้ที่เดิมและ 
สามารถรองรับมวลชนได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากในการจัดงานลอยกระทง
เราไม่ทราบรายละเอียดอะไรเลย จึงขอเรียนถามทางคณะผู้บริหารช่วย
อธิบายชี้แจงรายละเอียดของการจัดงานลอยกระทงในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ 
พฤศจิกายนด้วย 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  เป็นข้อซักถามที่ท่านสมาชิกสภาฯ หลายๆ ท่านน่าจะอยากทราบ 
ประธานสภาเทศบาล รายละเอียด แต่ละท่านก็ตั้งตารอที่จะไปเข้าร่วมการจัดงาน จากนั้นได้เชิญ 

ทางฝ่ายบริหารได้อธิบายชี้แจง นายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ส าหรับรายละเอียดในส่วนของการจัดงานลอยกระทงขอมอบให้ทาง 
นายกเทศมนตรี ผู้อ านวยการกองการศึกษาได้อธิบายชี้แจง ตนก็ยังไม่ทราบเรื่อง ไม่ทราบว่า 

ต้องใส่ชุดอะไรเหมือนกัน จากนั้นได้เชิญผู้อ านวยการกองการศึกษาได้อธิบาย 
ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นางอรัญญา  ป้องสิงห์    ตนขอน าเรียนรายละเอียดของการจัดงานลอยกระทงซึ่งจะจัดในวัน 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ที่ ๒๗ พฤศจิกายนนี้ กิจกรรมภายในงานก็จะมีการแสดงบนเวที มีวงโปงลาง 

มีการแสดงของผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ ในปีนี้จะมีการประกวดขบวนแห่ของทั้ง 
๒๓ หมู่บ้าน มีการประกวดกระทงใหญ่ การประกวดนางนพมาศผู้ทรงคุณค่า
ในส่วนรายละเอียดก าหนดการนั้นทางกองการศึกษาได้จัดท าหนังสือเชิญเพ่ิง
จะท าเมื่อวานนี้ตนต้องขออภัยด้วย ในส่วนรูปแบบของงานก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 
๒๔-๒๗ พฤศจิกายนนั้นจะมีกิจกรรมถนนคนเดิน ในส่วนของขบวนแห่วันที่ 
๒๗ พฤศจิกายนเราจะไปตั้งขบวนแห่ที่หน้าหมู่บ้านชลลดา แล้วจะมีพิธีเปิด 
เหมือนปีที่แล้วบริเวณเวทีกลาง ส าหรับรายละเอียดต่างๆ ได้แนบเรียนเป็น 
ก าหนดการตามหนังสือเชิญทุกท่านซึ่งอาจจะยังไม่ได้รับต้องขออภัยด้วย ใน 
ส่วนของท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านก็จะแต่งกาย



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๒๖ 

 

ผ้าไทย ในส่วนกองการศึกษาก็จะมีกระทงให้ท่านถือในริ้วขบวนแห่ เมื่อท่าน 
เดินทางไปถึงบริเวณหน้าหมู่บ้านชลลดาจะมีเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเชิญท่าน 
เข้าไปร่วมในขบวนแห่พร้อมกับกระทงที่จะถือในขบวนซึ่งจะน าไปลอยต่อไป
ในส่วนของกิจกรรมการประกวดต่างๆ ขออนุญาตน าเรียนรายละเอียดคร่าวๆ  

เวลา ๑๕.๐๐ น. ตั้งขบวนแห่กระทงหน้าหมู่บ้านชลลดา 
เวลา ๑๗.๐๐ น. ขบวนแห่กระทงเดินทางมาถึงบริเวณงานคือ 

ชายหาดบึงหนองโคตร 
- ประธานในพิธีจะขึ้นเวทีพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ กล่าว

พบปะแขกผู้มีเกียรติและประชาชนทั่วไป 
- พิธีขอขมาจากตัวแทนประชาชน ๒๓ หมู่บ้าน ซึ่งก็คือนางร า 
เวลา ๑๗.๔๐ น. ประธานในพิธีซึ่งก็คือท่านนายกเทศมนตรี พร้อม 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พร้อมกัน ณ บริเวณท่าลอยกระทง เพ่ือขอขมา 
พระแม่คงคา 

- ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ แขกผู้มีเกียรติ ผู้น าชุมชน และประชาชน 
ต าบลบ้านเป็ดร่วมลอยกระทง 

เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีกรข้ึนบนเวที แจ้งรายละเอียดของการจัดงาน 
- การแสดงโปงลางของโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด 
- การแสดงจากตัวแทนหมู่บ้าน จ านวน ๒ ชุดการแสดง  
เวลา ๑๘.๓๐ น. ประกวดนางนพมาศผู้ทรงคุณค่า รุ่นอายุ ๖๐ ปีขึ้น 

ไป รอบที่ ๑ โดยการเดินโชว์ตัว 
เวลา ๑๙.๓๐ น. รับชมการแสดงบนเวทีเป็นวงดนตรีอีสาน 
เวลา ๑๙.๔๕ น. ประกวดนางนพมาศผู้ทรงคุณค่า รุ่นอายุ ๖๐ ปีขึ้น 

ไป รอบที่ ๒ ซึ่งผู้เข้าประกวดจะแสดงความสามารถส่วนตัว รายละ ๓ นาที  
เวลา ๒๑.๐๐ น. ประกาศผลการประกวดกระทงใหญ่และขบวนแห่ 
เวลา ๒๑.๒๐ น. นางนพมาศผู้ทรงคุณค่าพร้อมเพรียงกัน และ 

ประกาศผลแล้วรับรางวัลพร้อมสายสะพาย 
หลังจากเวลา ๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไปจะเป็นการแสดงและร่วมกัน 

สนุกเหมือนปีที่แล้ว แต่กิจกรรมที่เป็นพิธีการจะเสร็จสิ้นก่อนเวลา ๒๒.๐๐ น. 
และขอย้ าเรื่องการแต่งกายคือชุดผ้าไทย 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ท่านผู้อ านวยการกองการศึกษาได้ก าหนดธีมของงานหรือไม่ ผ้าไทย 
ประธานสภาเทศบาล  จะต้องเป็นสีเน้นไปทางโทนสีใด 
 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๒๗ 

 

นายจตุพล  สิทธิ    ตนขออนุญาตเพ่ิมเติมคือเราได้จัดประชุมในกลุ่มข้าราชการสังกัด 
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลทั้งหมดแล้วไปรอบหนึ่ง ในเรื่องของการแต่งกายเป็นผ้าไทยซึ่งได้

สอบถามผู้อ านวยการกองการศึกษาแล้วท่านแจ้งว่าตามสะดวก ขอให้เป็นผ้า
ไทย ทีนี้พอทุกท่านเดินทางมาถึงบริเวณงานก็จัดโซนออกเป็นกลุ่มกันเอง
เพราะว่าถ้าจะบังคับให้ใส่สีเหมือนกันดูท่าจะล าบาก ส่วนในเรื่องสถานที่นั้น 
น่าจะเพียงพอเพราะเราได้พูดคุยกันเรื่องนี้เป็นมติแล้ว และได้น าเสนอต่อที่ 
ประชุมแล้ว ส่วนแผนผังการจัดท าล็อกถนนคนเดินหรืออะไรต่างๆ ก็ออกแบบ 
มาไม่ให้กีดขวางขบวนแห่ ตนคิดว่าน่าจะมีความสะดวกและเพียงพอ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ขอสอบถามเพ่ิมเติมว่าในวันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายนนี้เรามีมหรสพ 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม่ หรือว่ามีเพียงแค่ถนนคนเดิน 

นายชัชวาล  ธีรภานุ   เท่าท่ีตนได้รับทราบข้อมูลมาจะเป็นถนนคนเดิน และในวันอาทิตย์ที่ 
นายกเทศมนตรี   ๒๖ พฤศจิกายนจะมีการแสดงอยู่ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ตนขออนุญาตน าเสนอต่อที่ประชุมว่าถ้าหากท่านไม่มีมหรสพหรือ 
ประธานสภาเทศบาล ไม่มีอะไรเพ่ือดึงดูดคนเข้ามา กลุ่มคนที่เขาเข้ามาขายของตนไม่แน่ใจว่าเขามี 

ค่าเช่าที่จะต้องจ่ายเราหรือไม่ ถ้ากลายเป็นว่าไม่มีอะไรดึงดูดให้คนมา คนที่ 
เขามาเช่าพ้ืนที่เราเขาไม่มีรายได้แน่นอน เพราะว่าในปีที่แล้วเป็นตัวชี้วัดว่า
ชาวบ้านคนที่เขาเช่าพ้ืนที่เช่าล็อคของเราขาดทุนเพราะว่ามีการจ่ายค่าเช่า 
แล้วค่าเช่าในการเรียกเก็บก็มีราคาค่อนข้างที่จะสูงพอสมควร พอกลายเป็นว่า 
ท่านไม่มีกิจกรรมที่จะดึงดูดคนเข้ามาเขาก็ขายของกันไม่ได้ จากนั้นได้ถามใน
ที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายปัศนพล  เมืองสนธิ์   ตนขออนุญาตเพ่ิมเติมในเรื่องของขยะ ตนขอน าเสนอว่าเป็นไปได้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ หรือไม่ว่าท่านผู้อ านวยการกองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรถบรรทุกขยะที่

สัญจรไปในบ้านเป็ดในช่วงตอนเช้าหรือตอนเย็น เพราะว่าในช่วงเย็นฝั่งทิศ 
ตะวันตกนั้นถนนมันแคบ รถสวนกันล าบาก แล้วทีนี้คนออกก าลังกายก็เยอะ 
อยากจะให้ช่วยบริหารจัดการเรื่องเวลาว่าช่วงเย็นเวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. 
รถสิบล้อหรือรถหกล้ออาจจะเปลี่ยนเส้นทางไปฝั่งทิศตะวันออกแบบนี้ได้ 
หรือไม่ เพ่ือจะได้ไม่เป็นการกีดขวางการจราจรเพราะในช่วงเย็นการจราจรมัน
คับคั่งและมีคนวิ่งกันจ านวนมาก จึงขอน าเสนอให้ท่านผู้อ านวยการกอง 
สาธารณสุขฯ พิจารณาด้วย 

 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๒๘ 

 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย ทางท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ก็คงจะรับเรื่องแล้ว จากนั้น 
ประธานสภาเทศบาล  ได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มี จึงได้แจ้งในที่ประชุมว่าการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ ส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านเป็ด ได้ครบถ้วนทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว และขอปิด
ประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น.  
 

 
  

(นายเจษฎา  ชัยมงคล) 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งได้ท าการตรวจรายงาน
ประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายธนดล  ประเสริฐทรง) 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายปัศนพล  เมืองสนธิ์) 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายบัวฮอง  บุญจวง) 

 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายบุญเพ็ง  สุทธิ) 

 
(ลงชื่อ)    เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายชัยรัตน์  มัสมี) 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๒๙ 

 

 
รายงานการประชุมครั้งนี้ได้ผ่านการรับรองในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัย

ที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  ๒๐  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

 

(นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 


